

โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันที่ ได้รับงบประมาณ	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณี ปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่
โครงการป้องกันและ ปราบปรามการตัดไม้ ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๕,๕๕๐ บาท	เมษายน ๒๕๖๓	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทำลายป่าระดับจังหวัดลำพูน ๒. กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูล การป้องกันและปราบปรามการ ตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดลำพูน ๓. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการป้องกันและ ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดลำพูน ๔. กิจกรรมอำนวยการ 	ได้รับงบประมาณเดือนเมษายน ซึ่ง เป็นช่วงที่มีการระบาดของ COVID- ๑๙ และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ จัดประชุม / ฝึกอบรม ปัจจุบันการ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อยู่ ระหว่างประสานประเด็นเพื่อบรรจุ ในวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมฯ อยู่ระหว่างประสานเครือข่ายและ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการจัดประชุมจะ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตาม แนว ทาง กระทรวงสาธารณสุข		มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันที่ได้รับงบประมาณ	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณีปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท	เมษายน ๒๕๖๓	<p>๑. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ.</p> <p>๒. ประสานงานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร</p> <p>๓. กิจกรรมอำนวยการ</p>	ได้รับงบประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของ COVID-๑๙ และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม / ฝึกอบรม ปัจจุบันกิจกรรมสร้างเครือข่าย อยู่ระหว่างประสานเครือข่ายและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการจัดประชุมจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข		มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓

**โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปิดทองหลังพระ) จังหวัดลำพูน**

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันที่ ได้รับงบประมาณ	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณี ปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่
โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมชุมชนตาม แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ ตามแนว พระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปิดทองหลัง พระ) จังหวัดลำพูน	สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท	เมษายน ๒๕๖๓	๑. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่าย และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการฯ ๒. กิจกรรมอำนวยการ	ได้รับงบประมาณเดือนเมษายน ซึ่ง เป็นช่วงที่มีการระบาดของ COVID- ๑๙ และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ จัดประชุม / ฝึกอบรม ปัจจุบัน กิจกรรมสร้างเครือข่าย อยู่ระหว่าง ประสานเครือข่ายและจัดเตรียม เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การ ดำเนินการจัดประชุมจะดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการระบาด ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข		มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓